

ข่าวประจำวัน ที่ 2 เมษายน 2563

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	Thai Move ออนไลน์	กกต. แจ้งพรรคการเมือง-นักการเมืองช่วยเงินผู้ประสบภัยได้-ไม่ได้???	4

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	คมชัดลึกออนไลน์	ยื่น 500 ชื่อ ขอ กกต.จัดตั้ง พรรคกล้า แล้ว	5
2	แนวหน้าออนไลน์	พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรคต่อ กกต. แล้ว	6
3	เดลินิวส์ออนไลน์	"พรรคกล้า" ยื่นจัดตั้งพรรคแล้ว	7
4	MGR ออนไลน์	พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรคแล้ว	8
5	มติชนออนไลน์	'พรรคกล้า' ยื่น 500 ชื่อสมาชิกต่อ กกต. จัดตั้งพรรคแล้ว	9
6	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	"พรรคกล้า" ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรค	10
7	มติชนออนไลน์	เปิดเอกสารก่อตั้งพรรคกล้า ทุนประเดิม 1.4 ล้าน	11
8	แนวหน้าออนไลน์	'พรรคกล้า' ฉลุย! ทุนประเดิม 1 ล้าน 4 แสน สมาชิก 642 คนร่วมจัดตั้ง	12
9	Nesw 1 ออนไลน์	นายกฯ ส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ขอทุกคนตระหนักหน้าที่	13
10	สยามรัฐออนไลน์	ด่วน! นายกฯเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษศุกร์ 3 เม.ย.นี้	14
11	ไทยโพสต์ออนไลน์	โฆษกพรรคก้าวไกลขึ้นต้นแจงปกป้อง 'ลุงตู่'	15
12	ไทยโพสต์ออนไลน์	'จรินทร์' โผล่แจง กมธ. ปราบโกงแต่องค์กรประชุมดันไม่ครบ	17
13	MGR ออนไลน์	ลามเข้าดีเอสไอ เผยมี จนท.ติดเชื้อโควิด-19 สั่งกักตัวเพื่อนร่วมงานกว่าร้อยคน 14 วัน	18

กิจกรรมรอบรู้

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทดสอบระบบประชุมทางไกล...ติดตามการทำงาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายดุष्ฎิพรสุขสวัสดิ์ นายเมธา ศิลาพันธ์ นายไพบุลย์ เหล็กพรหม นายฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฐ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมทางไกล (Gin Conference) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อทดสอบระบบและติดตามการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้อง 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง

31 มีนาคม 2020

กกด. แจ้งพรคการเมือง-นัการเมืองช่วยเงินผู้ประสภัยได้-ไม่ได้ ???



จากกรณีวันนี้(31มี.ค.63) เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความพร้อมแนบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหากระบบบางส่วนไว้ดังนี้ พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้ประสภัยได้ไหม

การให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่บุคคล ฯลฯ ของพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายถือว่าให้ได้อือเป็นเหตุอันสมควร แต่ผู้ให้ก็ควรพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรบ้างตาม พรป. เลือกลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 65 และมาตรา 66 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

- 1 การให้ตามปกติประเพณีในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
- 2 พรรคการเมืองให้ผู้ประสภัยเมื่อมีเหตุอันสมควรในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท
- 3 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ผู้ประสภัยเมื่อมีเหตุอันสมควรในแต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาท

อ้างอิง : <https://www.thaimoveinstitute.com/3478/>

ยื่น 500 ชื่อ ขอ กกต.จัดตั้ง พรรคกล้า แล้ว



พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ขอ กกต.จัดตั้งพรรคแล้ว เชื่อเอกสารครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -1 เม.ย.2563 -นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ได้นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มี.ค. รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อกกต. เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า

โดยนายณัฐนันท์ กล่าวว่า จำนวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ยื่นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คนและที่ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นำมายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/425767>

วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563, 15.50 น.

พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรคต่อ กกต. แล้ว



1 เมษายน 2563 นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า

นายณัฐนันท์ กล่าวว่า จำนวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ยื่นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และที่ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ก็นำมายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/483378>

เดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.13 น....

"พรรคกล้า" ยื่นจดตั้งพรรคแล้ว



“พรรคกล้า” ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรคแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ได้นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มี.ค. รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อ กกต. เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า

โดยนายณัฐนันท์ กล่าวว่า จำนวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ยื่นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คนและที่ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นำมายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้เชื่อว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/766389>

เผยแพร่: 1 เม.ย. 2563 11:41 ปรับปรุง:

1 เม.ย. 2563 12:35 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรคแล้ว



“พรรคกล้า” นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรคเข้ายื่นต่อ กกต.

วันนี้ (1 เม.ย.) นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ได้นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มี.ค. รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อ กกต.เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า โดยนายณัฐนันท์กล่าวว่า จำนวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ยื่นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และที่ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นำมายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000033279>

‘พรรคกล้า’ ยื่น 500 ชื่อสมาชิกต่อ กกต. จัดตั้งพรรคแล้ว



“พรรคกล้า” ยื่น 500 ชื่อสมาชิกต่อ กกต. จัดตั้งพรรคแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ได้นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเภทรายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มีนาคม รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อ กกต. เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า โดยณัฐนันท์กล่าวว่า จำนวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ยื่นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และที่ประชุมมีมติเลืกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นำมายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2111477

01 Apr 2020 11:22 น.

. “พรรคกล้า” ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจัดตั้งพรรค



พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกเพื่อจัดตั้งพรรคแล้ว เชื่อกกต.คงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

วันนี้ (1 เม.ย.63) นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ได้นำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มีนาคม รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า

นายณัฐนันท์ กล่าวว่า จำนวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ยื่นเรื่องในวันนี้ ก็ไม่ได้รับแรงอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และที่ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ก็นำมายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่า เอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมือง คงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนำรายชื่อสมาชิกและเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นขอจัดตั้งพรรคกล้า ของนายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ต่อกกต.นั้น มีรายงานว่าได้ยื่นรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมกันจัดตั้งจำนวน 642 คน รวมทุนประเดิม 1,461,690.07 บาท ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคที่ได้ประชุมกัน เพื่อจัดตั้งพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 รวม 330 คน ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดจำนวน 250 คนเป็นอย่างน้อย จึงถือว่า เอกสารเบื้องต้นเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย เช่น บัตรประชาชนของสมาชิกหมดอายุ 2 ถึง 3 คน ที่ต้องเปลี่ยน และพบว่า หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคอื่น ไม่มีหลักฐานพรรคอื่นได้รับใบลาออกแล้วจำนวน 2 คน ทั้งนี้ พรรคจะไปดำเนินการทางเอกสารให้เรียบร้อย และจะมาเพิ่มเติมในภายหลัง

หลังจากขั้นตอนนี้ สำนักงาน กกต.ก็จะส่งข้อมูลไปหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน หากเรียบร้อยก็จะเสนอ กกต.ขอความเห็นชอบปรับจดทะเบียน

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/content/427598>

วันที่ 1 เมษายน 2563 - 17:30 น.

เปิดเอกสารก่อตั้งพรรคกล้า ทุนประเดิม 1.4 ล้าน สมาชิกร่วมจัดตั้ง 642 คน



เปิดเอกสารจดทะเบียนพรรคกล้า ทุนประเดิม 1 ล้าน 4 แสน สมาชิก 642 คน ร่วมจัดตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการนำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 500 รายชื่อ เพื่อขอจัดตั้งพรรค ของนาย ณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า มีรายงานว่าในการยื่นรายชื่อสมาชิกมีผู้ร่วมกันจัดตั้งจำนวน 642 คน รวมทุนประเดิม 1,461,690.07 บาท ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคที่ได้ประชุมกัน เพื่อจัดตั้งพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 รวม 330 คน ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดจำนวน 250 คนเป็นอย่างน้อย จึงถือว่าเอกสารเบื้องต้นเรียบร้อย ทั้งนี้ พบว่ามีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย เช่น บัตรประชาชนของสมาชิกหมดอายุ 2 ถึง 3 คน ที่ต้องเปลี่ยน และพบว่า หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคอื่น ไม่มีหลักฐานพรรคอื่นได้รับใบลาออกแล้วจำนวน 2 คน ทั้งนี้พรรคไปดำเนินการทางเอกสารให้เรียบร้อย มาเพิ่มเติมได้ ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ สำนักงาน กกต. ก็จะส่งข้อมูลไปหน่วยงานภายนอกตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน หากเรียบร้อยจึงจะเสนอ กกต.ขอความเห็นชอบรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2112796

'พรรคกล้า' ฉลุย!! ทุนประเดิม 1 ล้าน 4 แสน สมาชิก 642 คนร่วมจัดตั้ง



เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินทางนำรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรค "พรรคกล้า" จำนวน 500 รายชื่อ คำร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรค รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อ กกต.เพื่อจัดตั้งพรรคกล้า ของ นาย ญัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า

โดยมีรายงานว่า ในการยื่นรายชื่อสมาชิกมีผู้ร่วมกันจัดตั้ง จำนวน 642 คน รวมทุนประเดิม 1,461,690.07 บาท ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคที่ได้ประชุมกัน เพื่อจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 รวม 330 คน ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดจำนวน 250 คน เป็นอย่างน้อย จึงถือว่าเอกสารเบื้องต้นเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ายังมีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย เช่น บัตรประชาชนของสมาชิกหมดอายุ 2 ถึง 3 คน ที่ต้องเปลี่ยน และพบว่าหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคอื่น ไม่มีหลักฐานพรรคอื่นได้รับใบลาออกแล้วจำนวน 2 คน ทั้งนี้ หากพรรคไปดำเนินการทางเอกสารให้เรียบร้อยมาเพิ่มเติมได้ ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ สำนักงาน กกต.ก็จะส่งข้อมูลไปหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน หากเรียบร้อยจึงจะเสนอ กกต.ขอความเห็นชอบปรับจดทะเบียน

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/483433>

นายกฯ ส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ขอทุกคนตระหนักหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ภาพ

วันนี้ (1 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2563 ว่าข้าราชการเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศโดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญด้วยความรับผิดชอบต่ออันยิ่งใหญ่ การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านเมือง จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ

ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป ตนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะดำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป

อ้างอิง : <https://news1live.com/detail/9630000033242>

ด่วน! นายกฯเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษศุกร์ 3 เม.ย.นี้หารือมาตรการสู้โควิด-19 เพิ่มเติม



โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายกฯเรียกประชุม ครม.ศุกร์ 3 เม.ย.หารือมาตรการระยะ 3-4 พร้อม
ทางบประมาณสู้โควิด-19 เพิ่มเติม โดยไม่ผ่านระบบ Video Conference
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษในช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 3
เมษายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเร่งด่วนใน 3 เรื่อง สำคัญคือ

1. รับฟังข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ สิ่งที่จะออกเป็นมาตรการเยียวยาในระยะ 3 และ 4 สำหรับช่วงเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ต่อไป

2. หารือเรื่องงบประมาณ กรอบวงเงิน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน รวมทั้ง แหล่งที่มาของเงินจากที่ต่างๆ

ทั้งนี้จะเป็นรูปแบบการประชุมเต็มคณะ โดยไม่ผ่านระบบ Video Conference

อ้างอิง :

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873846?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=todaynews

พีโธ! โฆษกพรรคก้าวไกลขึ้นต้นแจงงบปกป้อง 'ลุงตุ๋' ก่อนตบตูดเสนอตัดงบกองทัพ

ให้เหียนมาสู่โควิด-19



1 เม.ย.2563 - นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสรรงบกลางของรัฐบาล ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญกับทางรัฐบาล งบกลางที่มีจำนวน 5.2 แสนล้านบาทนั้นไม่ได้วางไว้ให้ใช้กับภารกิจฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างเดียว แต่ถูกจัดวางไว้ให้ใช้กับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญแก่ข้าราชการ ประมาณ 2.66 แสนล้านบาท ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ประมาณ 7.12 หมื่นล้านบาท เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 4.94 พันล้านบาท และอื่นๆ อีกประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท ส่วนงบประมาณที่นำมาใช้กับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินที่อยู่ในงบกลางมีชื่อว่า เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีอยู่ 9.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนไม่มาก ดังนั้นเวลาที่เราคิดถึงงบกลาง เราต้องคิดถึงจำนวน 9.6 หมื่นล้านบาท ไม่ใช่ 5.2 แสนล้านบาท

“ผมได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของรัฐบาลพบว่า ถูกใช้ไปในมาตรการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วประมาณ 9.4 หมื่นล้านบาท ดังนั้นการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่า งบกลางจะหมดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่การใช้งบประมาณของรัฐบาลจะเป็นที่พอใจของประชาชนหรือเกิดประสิทธิผลหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง”

นายวิโรจน์กล่าวว่า วันนี้เราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลโอนงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นจากกระทรวงต่างๆ มาใช้ในการกู้วิกฤต ล่าสุดรัฐบาลแจ้งว่าจะตัดงบประมาณ 10% จากทุกกระทรวง ซึ่งการโอนงบประมาณแบบนี้ถือว่าไม่ถูกหลักการ เพราะหากกระทรวงหรือหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ก็ไม่สามารถนำไปใช้ดำเนินการตามที่วางแผนได้ เราจึงแนะนำให้บริหารแบบ Zero-based budgeting (การตั้งงบประมาณฐานศูนย์) ซึ่งการโอนงบประมาณแบบ Zero-based budgeting คือการเรียกงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายมาทั้งหมด ทั้งงบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น เช่น งบรายจ่ายที่ปรึกษา งบเดินทางไปราชการต่างประเทศ และงบจัดงานมหกรรม นิทรรศการ อบรม งานประชาสัมพันธ์ งบส่วนนี้เราเสนอให้ตัดทิ้งก่อน ไม่จำเป็นต้องตัด 10% เพราะไม่สามารถนำมาใช้ได้อยู่แล้วในสถานการณ์เช่นนี้

“งบประมาณที่ไม่ควรตัดแม้แต่บาทเดียว อย่างเช่น งบดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้พิการของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สรุปการตั้งงบประมาณฐานศูนย์ คือการนำงบประมาณที่เหลืออยู่ทั้งหมด ลบด้วยรายจ่ายประจำ เช่นเงินเดือนข้าราชการ เงินบำเหน็จบำนาญ จากนั้นเหลือเท่าไรก็มาพิจารณาทีละโครงการ หากไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งโครงการ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำ เพราะหากใช้มาตรฐานตัดงบ 10% เราก็จะตัดงบจากกระทรวงกลาโหมได้น้อย ซึ่งข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า อัตราการเบิกจ่ายของงบลงทุนของกระทรวงกลาโหมต่ำมาก และอยากให้อ่อนหลังไปคูงบ 2562 หากมีสัญญาการซื้ออาวุธใดๆ แม้รัฐบาลจะอ้างว่ามีการทำสัญญาไปแล้ว ก็ต้องรู้มาดู トラบใดก็ตามที่ยังไม่มีการส่งมอบ ก็ควรไปเจรจาเพื่อลดดอกเบี้ยลง ขอแก้ไขสัญญาซื้อสินค้าชนิดอื่น หรือเลื่อนการซื้อขาย ดังนั้นหลักคิดในการโอนงบ 2563 คือ ใช้งบประมาณฐานศูนย์ คือ อะไรที่จำเป็นไม่ตัด แต่อะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดให้เห็น โยกมาทั้งก้อน อย่างมาถือโอกาสใช้แนวคิดเท่าเทียม ตัด 10% เหมือนกันหมด” นายวิโรจน์ กล่าว

เมื่อถามว่า งบกลางในส่วนเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสามารถเพิ่มจำนวนได้หรือไม่ โฆษกพรรค ก.ก. กล่าวว่า สามารถทำได้ และควรเพิ่มเงินในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ในปี 2564 หากรัฐบาลจะขอเพิ่มงบในส่วนนี้ ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะเราไม่รู้ว่าใน 1 ปี เราจะเผชิญภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเรื่องใด จึงต้องมีเงินส่วนนี้สำรองไว้ใช้จ่าย ซึ่งในวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มจะลากยาว และส่งผลกระทบต่ออีกหลายเดือน หรือเป็นปี รัฐบาลจึงมีภารกิจสำคัญ 3 ประการคือ การควบคุมการระบาด การยกระดับขีดความสามารถทางสาธารณสุข และการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้จากสถิติปี 2562 ที่ผ่านมามีพบว่า ตัวเลขผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีทั้งหมด 3,084,290 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานรวม 13,950,241 คน หากคนเหล่านี้ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน

ดังนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นในงบประมาณปี 2564 คือ การมีงบความมั่นคงใหม่ เปลี่ยนความมั่นคงทางการทหาร มาเป็นความมั่นคงทางสาธารณสุข เปลี่ยนอาวุธมาเป็นยาวัคซีนโรค วันนี้ไอเอสประกาศยุติการก่อการร้าย และขบวนการปีอาร์เอ็นประกาศยุติการยิง เพราะต่างฝ่ายก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่า วันนี้ความมั่นคงที่ทุกคนต้องเผชิญคือความมั่นคงด้านสาธารณสุข ไม่ใช่ความมั่นคงด้านการทหารอีกต่อไป และไวรัสไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม

“เรากำลังจะเสนอแนวทางการโอนงบประมาณ 2563 และการจัดสรรงบประมาณ 2564 ซึ่ง ส.ส.ที่อยู่ในกรรมาธิการงบประมาณ จะติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด หากรัฐบาลยังใช้วิธีบวๆ ลบๆ งบประมาณ 2563 ถือว่ารัฐบาลยังส่งการบ้านแบบเดิม ทั้งที่สถานการณ์ไม่เหมือนเดิม ดังนั้นหากยังไม่แก้ไข การพิจารณาในวาระ 1 คงโหวตให้ผ่านไม่ได้ โดยสิ่งที่เราอยากจะได้เห็นคือ กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่มีสัดส่วนของงบผูกพันสูงมาก ในปี 2564 เราคาดหวังว่า จะไม่เห็นงบผูกพันใดๆ ของกระทรวงกลาโหม ยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตายและชีวิตของประชาชน เราไม่ต้องการเห็นงบการจัดซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงไม่ต้องการเห็นงบอีเว้นท์ สัมมนา นิทรรศการอบรม การเดินทางไปต่างประเทศ เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไม่จบในเร็วๆ นี้แน่.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/61674>



'จรินทร์' โผล่แจง กมธ. ปราบโกงแต่องค์ประชุมดันไม่ครบ

1 เม.ย.2563 - ที่รัฐสภา การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา(กมธ.)การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ก่อนการประชุม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวันนี้มี กมธ.มาประชุมไม่ถึง 5 คน จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม โดยเดิมมีกรรมการบางคนรับปากว่าจะมาประชุมแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลากลับไม่มา ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น การประชุมวันนี้จึงเป็นเพียงของการปรึกษาหารือเท่านั้น

จากนั้นนายอัครวิริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ให้ข้อมูลต่อคณะ กมธ. ว่าแม้กระทรวงพาณิชย์จะได้ออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย และกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องแจ้งสต็อกสินค้า แต่ปรากฏว่ามีหลายบริษัทไม่ได้แจ้งสต็อกสินค้ามายังหน่วยงานภาครัฐและยังไม่ยอมแจ้งงบการเงิน และจากการตรวจสอบพบว่ายังมีบางบริษัทนำส่งขายหน้ากากในตลาดมืด เพราะได้ราคาดีกว่า โดยไม่มีการตีตราบริษัทที่หน้ากาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนายอัครวิริยะกำลังให้ข้อมูลอยู่นั้น นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้เดินทางมายังรัฐสภา เพื่อจะขอเข้าให้ข้อมูลต่อคณะ กมธ. แต่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่กลับไปยังนายจรินทร์ว่ายังไม่ให้เข้ามาในห้องประชุม เพราะนายอัครวิริยะกำลังชี้แจงอยู่ ส่งผลให้นายจรินทร์ที่ทราบมาว่าการประชุมครั้งนี้มีองค์ประชุมไม่ครบ จึงเดินทางกลับออกจากรัฐสภาทันที

อย่างไรก็ตาม นายจรินทร์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะ กมธ. ถึงการปรับโครงสร้างการกระจายหน้ากากอนามัยที่ ศบค.ปรับให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงว่า กระทรวงพาณิชย์ถูกลดบทบาท เพราะรูปแบบนี้เป็นแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขจะได้กระจายให้โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดโดยตรง และในส่วนของจังหวัดควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขณะนี้มีอำนาจเต็มขึ้นมาบัญชาการบริหารสถานการณ์โควิดในจังหวัดตัวเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มใดก่อน

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ทุกกระทรวงต้องช่วยกันยืนยันว่า ได้กระจายหน้ากากให้ทุกโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ตกวันละ 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีให้โยกงบแต่กระทรวง 10% มาไว้ที่งบกลาง เพื่อใช้ในการบริหารสถานการณ์โควิด เพราะขณะนี้การดูแลประชาชนให้พ้นวิกฤตถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และกระทรวงพาณิชย์ยินดีให้งบส่วนนี้ไปใช้ ซึ่งกำลังหาทางให้ประชาชนได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงหน้าบ้านในรูปแบบรถพุ่มพวง โดยเตรียมไว้ 250 คัน กระจายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งยังมีโครงการสมาร์ทโซลวี่ช่วยเหลือสามารถเดลิเวอรี่สินค้าถึงหน้าบ้านเช่นกัน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/61681>

ลามเข้าดีเอสไอ เผยมี จนท.ติดเชื้อโควิด-19 สั่งกักตัวเพื่อนร่วมงานกว่าร้อยคน 14 วัน

เผยแพร่: 1 เม.ย. 2563 20:23 ปรับปรุง: 2 เม.ย. 2563 09:09 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ เผยมีเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 หนึ่งราย สั่งให้กักตัวเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิด 100 คน 14 วัน ตั้งจุดคัดกรองประตูทางเข้า

วันนี้ (1 เม.ย.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาการแทนอธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีพนักงานสอบสวน 1 ราย ของสำนักเลขาธิการกรมป่วยติดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้ได้เร่งตรวจสอบผู้มีประวัติร่วมงาน หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย คาดว่า จะต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานจากบ้านพักประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับผู้ป่วย โดยยืนยันว่าการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ และการให้บริการประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่ยังสามารถปฏิบัติงานจากบ้านพักได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานด้านเอกสาร จะมีรถยนต์ของทางราชการออกไปรับ-ส่งเอกสาร โดยวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปยังคงสามารถเดินทางมาติดต่อราชการกับดีเอสไอได้ตามปกติ เพราะก่อนหน้านี้ได้บริหารจัดการ สลับทีมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ให้มาทำงานในสำนักงาน เพียงครึ่งทีม หรือไม่เกิน 2 ใน 3

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยังได้ออกมาตรการลดการทำงานภายในสถานที่ราชการลง โดยให้มีผู้เดินทางมาปฏิบัติงานเพียงวันละ 20% ส่วนที่เหลือให้ทำงานจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ โดยประชาชนยังคงสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามปกติเช่นกัน

อ้างอิง : <https://mgronline.com/crime/detail/9630000033613>